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MINNISBLAÐ 

 

Varðandi svar við fyrirspurn skóla- og frístundaráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins 

um starfslokasamninga 

Á fundi skóla- og frístundaráðs, 27. maí 2024, var lögð fram svohljóðandi fyrirspurn 
fulltrúa Sjálfstæðisflokksins  
 

Hversu margir starfslokasamningar hafa verið gerðir við skólastjórnendur og 
stjórnendur skóla- og frístundasviðs á tímabilinu 1. janúar 2015 til og með 15. maí 
2024? Hver er kostnaður Reykjavíkurborgar við hvern starfslokasamning á föstu 
og gildandi verðlagi? Hversu háa upphæð hefur þurft að greiða fyrir starfslok á 
þessu tímabili á föstu og gildandi verðlagi? Hversu langur er hver 
starfslokasamningur sem skóla- og frístundasvið hefur gert við stjórnendur? Hvert 
er starfsheiti og aldur starfsmanns á bakvið hvern starfslokasamning? Hvaða 
skýring liggur að baki hverjum starfslokasamningi að þessi leið er valin? Er fjöldi 
starfslokasamninga við stjórnendur skóla- og frístundasviðs hjá Reykjavíkurborg 
sambærilegur við nærliggjandi sveitarfélög? Hversu margir skólastjórnendur hafa 
sagt upp störfum á tímabilinu 1. janúar 2015 til og með 15. maí 2024? 

 

 

Svar: 

Upplýst er að unnið er að því að svara fyrirspurn um starfslokasamninga. Tímafrekt er 

að taka saman upplýsingarnar en þær verða veittar eins fljótt og unnt er. Áætlað er að 

svar liggi fyrir í janúar 2025. 


